

การได้พระบรมสารีริกธาตุมาสักการบูชา

๑. พระบรมสารีริกธาตุส่วนพระสมอ

จากที่ข้าพเจ้าได้รับพระบรมสารีริกธาตุมาบูชาครั้งแรก จากท่านเจ้าอาวาส วัดท่าการ้อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก็ทำให้ข้าพเจ้าปราบปลื้มใจยิ่งนัก จากที่ได้เริ่มบูชาพระองค์จนถึงปัจจุบันนี้ ก็ปรากฏว่าสายพระโลหิตสีเขียวของพระองค์ สันฐานใหญ่ขึ้น และชัดเจนมากขึ้น แม้ข้าพเจ้าได้แบ่งให้ญาติพี่น้องได้นำสักการบูชาไปแล้ว ก็ปรากฏมากขึ้นจากเดิม



หลังจากนั้นข้าพเจ้าเองก็เริ่มบูชาพระบรมสารีริกธาตุตลอดมาสดมภ์ไหว้พระ ภาวา จนกระทั่งวันหนึ่ง มีความรู้สึกอยากบูชาพระบรมสารีริกธาตุ จากที่อื่นๆ ซึ่งข้าพเจ้าก็มิได้รู้จักใคร เป็นพิเศษ แต่เมื่อก่อนเคยไปไหว้พระบรมสารีริกธาตุในงานต่างๆ ที่ได้มีการจัดขึ้น เช่น เมืองทองธานี เคยอธิฐานจิตไว้ ถ้ามีโอกาสขอให้ได้บูชาพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระสมอบ้าง เพื่อเป็นสิริมงคลสำหรับดิฉันและครอบครัวของตนเอง

ถึงแม้ข้าพเจ้ารู้ว่า คงจะเป็นไปได้ยาก แต่ก็ได้อธิฐานจิตไป จนไปพบข้อความของบุคคลผู้หนึ่ง ในข้อความที่โพสต์ในอินเทอร์เน็ต ว่าต้องการจะสร้างวัดศาลาให้กับวัด และต้องการจะทะนุบำรุงพระศาสนา โดยนำเอาพระบรมสารีริกธาตุมาบอกบุญญาติโยม เพื่อนำกองทุนถวายปัจจัยให้แก่วัด ซึ่งเป็นข้อความที่ถูกลงไว้นานแล้ว แต่ข้าพเจ้าก็ได้ไปอ่านถึงบุคคลผู้หนึ่งที่เขียนถึงเขาในทางที่ไม่ดี ว่าทำไมพระบรมสารีริกธาตุไม่แจกฟรี มาเรียไรมบุญทำไม หว่าบุคคลผู้นั้นหลอกลวง ซึ่งข้าพเจ้าเอง ก็ไม่แน่ใจเช่นกัน แต่ด้วยความอยากบูชาคู่ท่าน จึงได้โทรไปติดต่อสอบถามการร่วมบุญกับเขา

สิ่งที่ข้าพเจ้าพบกับตรงกันข้ามถัดมา เขาพูดจาดีเหมือนคนมีเมตตา เขาบอกกับดิฉันว่า พระบรมฯที่จัดร่วมงานบุญนั้น เขาได้ปิดโครงการไปแล้ว ข้าพเจ้าก็นึกเสียใจเล็กน้อย แต่อยู่ดีๆ เขาก็ถามดิฉันว่าอยากบูชาพระบรมสารีริกธาตุหรือ? (ดิฉันบอกว่าใช่ค่ะ) เขาจึงถามต่อไปอยากบูชา สันฐานใดเป็นพิเศษครับ? ข้าพเจ้าก็ไม่กล้าตอบกลัวเขาจะว่า อาจเอื่อมหรือไฟสูงเกินไป จึงนั่งเงียบ ลักครู่ แล้วเขาก็ยังคงถามต่อ ข้าพเจ้าจึงตอบไปว่า (อยากบูชา สันฐานส่วนพระสมอของพระองค์)



เขาตอบดิฉันว่าเขามีสันฐานส่วนนี้ และจะแบ่งให้ดิฉันบูชา ข้าพเจ้าดีใจและเกิดปีติอย่าง บอกไม่ถูก ไม่นึกว่าเขาจะมีพระบรมสันฐานนี้ ก็นึกแปลกใจ หรืออาจจะเป็นเพราะคำอธิษฐาน ต่อพระพุทธองค์ แล้วดิฉันบอกว่าจะร่วมงานกองทุนบุญไหนก็ได้ ถ้าเขามีจัดให้บอกบุญมา แต่เขากลับบอกว่าไม่ต้องครับ ฉันทงมาก ที่มีคนอื่นมาต่อว่าเขาโกหกนำพระบรมสารีริกธาตุ มาใช้ในการทำมาหากิน ดิฉันคิดว่าคงไม่ใช่ เขาต้องการสร้างบุญจริงๆ

ทำให้ดิฉันได้ขุดคิดขึ้นมาว่า คนเราไม่ควรตัดสินใคร ด้วยภายนอก หรือการกระทำบางอย่างที่ท่านยังไม่รู้แน่ๆ เขานั้นมีจิตอย่างไร การที่เราไปต่อว่าคนอื่นเขาอย่างไม่มีเหตุผล หรือเข้าใจ ผิด ดิฉันคิดว่ามันเป็นบาปหนักหนา ควรไตร่ตรองให้ดีเชื่อในสิ่งที่เราเห็นหรือเราพบได้ด้วยตนเอง จะดีกว่ามีใจคาดเดาไปเองต่างๆ นานาประการ

หลังจากนั้นประมาณสองอาทิตย์ มีอยู่คืนหนึ่ง ดิฉันก็เกิดนิมิตฝันเห็นพระบรมสารีริกธาตุมากมาย ปรากฏในสมอเงให้เห็น ในนิมิตดิฉันงงมาก และก็สะดุ้งตื่น ทำให้ข้าพเจ้าเพิ่งคิดว่าคิดไปเองหรือเปล่า จึงนำเรื่องนี้ไปเล่าให้สามีฟัง เขาบอกว่าคงคิดมากและอยากบุญของค์ท่านเลยนำไปนิมิตฝัน



ต่อจากนั้นช่วงบ่ายของวันนั้น ก็มีเอกสารส่งมาที่บ้าน ในซองจดหมายนั้น ข้าพเจ้าได้แกะและเปิดออกมาดู ปรากฏมีพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุมากมาย ที่บุคคลผู้นั้นเขาได้จัดส่งมาให้ข้าพเจ้าได้บูชา อย่างน้อยก็นับได้ประมาณ ๑๐ สันฐาน รวมถึงสันฐานส่วนพระสมอเงที่เขาได้บอกกล่าวกับข้าพเจ้าไว้แล้ว ข้าพเจ้าไม่เคยคิดว่าเขาจะส่งมาให้มากมายเพียงนี้ เพราะข้าพเจ้าคิดว่า เขาคงส่งมาเพียงสันฐานเดียวส่วนพระสมอเงของพระพุทธองค์ แต่ปรากฏสันฐานอื่นๆ ด้วย ข้าพเจ้าก็ยิ่งประหลาดใจยิ่งนัก เหมือนกับในนิมิตที่เราฝัน ยิ่งทำให้ข้าพเจ้าปราบปลื้มใจในปาฏิหาริย์และนิมิตของพระพุทธองค์ ข้าพเจ้าความศรัทธาของพระพุทธองค์ขึ้นมาอย่างจับใจ หลังจากนั้นข้าพเจ้าจึงรีบโทรศัพท์ไปกล่าวขอบคุณอย่างสูงต่อบุคคลผู้นั้น ต่อจากนั้นข้าพเจ้าก็ได้ไปหาซื้อผอบเพื่อมาบรรจุพระพุทธองค์ เพื่อสักการะบูชาสืบต่อไป

๒. พระบรมสารีริกธาตุสมเด็จพระองค์ปฐม

ต่อจากนั้นข้าพเจ้าก็ได้รับพระบรมสารีริกธาตุจากอาจารย์ท่านหนึ่ง ท่านส่งพระบรมสารีริกธาตุมาให้กับข้าพเจ้าบูชาจำนวน ๕ องค์ พร้อมทั้งบอกว่า เป็นของสมเด็จพระองค์ปฐม และข้าพเจ้าก็ได้โทรศัพท์ไปขอบพระคุณท่าน หลังจากได้พูดคุยกันบ้างเล็กน้อย ท่านก็กรุณาทำพิธีเชิญพระเข้าตัวให้กับข้าพเจ้า โดยทำพิธีทางโทรศัพท์ ซึ่งข้าพเจ้าเอง ก็นั่งไหว้พระในห้องข้าพเจ้า ต่อหน้าโต๊ะหมู่บูชาและกล่าวตามพิธีของอาจารย์ โดยฝากตัวเป็นศิษย์ต่อพระพุทธองค์และสมเด็จพระองค์ปฐม



ข้าพเจ้ากล่าวคำภาวนาตามอาจารย์ พร้อมทั้งกำหนดจิตด้วย เฟืองค์พระพุทธรูป พร้อมสวดองค์คำภาวนา นะมะพะทะ นะโมพุททายู และแล้วร่างกายของข้าพเจ้า ก็ปรากฏขนลุกซู่ พร้อมทั้งข้าพเจ้าเห็นหมอกขาวในห้องข้าพเจ้า บริเวณโต๊ะหมู่บูชาที่มีองค์พระเห็นพระพุทธองค์เป็นแสงสีเหลืองทอง พร้อมมีหมอกควันปกคลุม เหมือนหน้าหนาว ที่เราไปเที่ยวกันตามจังหวัดทางเหนือ ชักพัดน้ำตาก็ไหลอง แสงท่านเจดจ้า ข้าพเจ้าสู้แสงนั้นไม่ไหว จึงหลับตาลง ก็เป็นหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงเชื่อในพุทธานุภาพขององค์ท่าน ท่านอาจารย์บอกว่าการฝึกสมาธิจะได้ดีขึ้น และไม่หลุดในภพภูมิที่ไม่ดี หรือจิตตก เพราะเราได้ฝากดวงจิตกับพระพุทธองค์แล้ว จะช่วยให้เราฝึกสมาธิได้ดีขึ้น หลังจากนั้นข้าพเจ้าก็เริ่มได้พระบรมสารีริกธาตุสมเด็จพระองค์ปฐมจากท่านอื่นๆอีก พร้อมทั้งได้รับพระผงสมเด็จพระจักรพรรดิองค์ปฐม ที่น่าแปลกใจก็คือ พระผงจักรพรรดิสมเด็จพระองค์ปฐม ก็มีพระธาตุเสด็จเกาะองค์ท่าน เป็นประกายระยิบระยับเหมือนส้นฐานดุดั่งเพชร พร้อมมีองค์พระบรมสารีริกธาตุส้นฐานเมล็ดผักกาดปรากฏที่องค์พระด้วยเช่นกัน

๓. พระบรมสารีริกธาตุต่างๆ

หลังจากนั้น ข้าพเจ้าก็เริ่มอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากสถานที่ต่างๆ บ้าง เช่น ชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทย เขตบางรัก กทม. ซึ่งเป็นชมรมที่ดี บุคคลากรให้ความรู้ดีเป็นกันเอง ข้าพเจ้าก็ญาติก็ได้เชิญญาติไปบูชาที่บ้านของข้าพเจ้า ที่นั่นท่านสามารถชมพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุได้อย่างใกล้ชิด ท่านสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ก่อนที่จะไป รวมถึงนำผอบหรือพวงมาลัยดอกมะลิ ไปอัญเชิญท่านได้ ต้องไปอัญเชิญด้วยตนเองเท่านั้น รวมถึงวัดสังฆทาน จังหวัดนนทบุรี ท่านก็สามารถไปอัญเชิญกับท่านเจ้าอาวาสด้วยเช่นกัน นำบัตรประชาชนไปรับ และไปรับกับท่านเจ้าอาวาส ต้องไปรับด้วยตนเองเช่นกันค่ะ และจากการได้รับจากญาติธรรมทั้งหลาย ที่มีองค์ท่านมากพอที่จะแบ่งปันโดยการแจกจ่ายเป็นธรรมทาน เพื่อสร้างบุญกุศล สำหรับสืบสานพระพุทธศาสนา จากผู้ที่บุญบารมีแล้วท่านเสด็จเพิ่มขึ้นเอง ซึ่งข้าพเจ้าก็ได้จากท่านทั้งหลายเหล่านั้น จึงขอกล่าวคำอนุโมทนาบุญกับท่านทั้งหลายเหล่านั้นด้วย สำหรับสิ่งที่เป็นบุญกุศลในการแจกเป็นธรรมทานของท่านทั้งหลายเหล่านั้น

จากการที่ข้าพเจ้าได้บูชาพระบรมสารีริกธาตุ พบว่าท่านสามารถขยายขนาดได้ สันฐานรวมที่ได้มาแล้วผิวขององค์ท่านไม่ดงาม ปัจจุบันถึงดงามเป็นมันวาว สันฐานที่เราบูชาอยู่บางครั้งอาจจะ มีสันฐานอื่นเสด็จไปประทับอยู่ด้วย การที่เราสวดมนต์ภาวนาเป็นเวลานาน ด้วยจิตที่บริสุทธิ์ท่านก็สามารถมาให้เราบูชาด้วยวันใดวันหนึ่ง จากการเสด็จขององค์ท่าน ซึ่งมีด้วยกัน ๒ แบบ โดยมีผู้แจกเป็นธรรมทานนำมาให้บูชา หรือ จากการเสด็จขององค์ท่านเอง

